

การแข่งขันเขียนบันทึก DifferSheet Writer Contest (ครั้งที่ 2)

นำเสนอเมื่อ : 19 ม.ค. 2562

โครงการสมุดบันทึกดิจิทัล DifferSheet ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และธนาคารออมสิน จัดการแข่งขันเขียนบันทึก DifferSheet Writer Contest 2018 (ครั้งที่ 2) ในหัวข้อ “เพราะชีวิตนี้ช่างมีค่าฉันจึงเกิดมาเพื่อ...” ซึ่งถวายเป็นพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโลเกียรติคุณจากทางรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 และ 6 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้



งาน DifferSheet Writer Contest 2018 (ครั้งที่ 2) เป็นเวทีแรก และเวทีเดียวในประเทศไทยที่เป็นการแข่งขันเขียนบันทึกในรูปแบบดิจิทัล เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กยุคดิจิทัลได้แสดงความสามารถทางการเขียน ซึ่งเด็ก ๆ จะต้องนำความสามารถทั้งในการเรียบเรียงความคิด การถ่ายทอดเรื่องราว ดานศิลปะ ดานการพิมพ์ และความคิดสร้างสรรค์เข้ามาใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย ซึ่งงานแข่งขันในครั้งนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นคุณค่าที่เกี่ยวของกับการศึกษาทั้งเป็นคุณครู ผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้ปกครองได้เห็นว่า ถ้าเรานำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับการศึกษาได้อย่างถูกต้อง จะสามารถดึงศักยภาพของเด็กๆ ออกมาได้อย่างไรขีดจำกัด

ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการทั้ง 3 ท่านประกอบไปด้วย คุณนายพงศ์พีระ

ชวาลาธวัช (รองประธานบริษัท Metro Systems Corp PLC และคอลัมน์นิสต์ นสพ. ประชาชาติธุรกิจ) คุณภาวดี ตูจินดา (นักแปล, นักเขียน และนักวิจัยกรมวิทยาศาสตร์บริการ) และ คุณเกียรติ เอกธรวารกุล (ผู้รวมก่อตั้ง และนักเขียนโครงการ DifferSheet) โดยจะมีการพิจารณาคะแนนจากหลายๆ ส่วนตั้งแต่การอธิบายตรงประเด็น/เข้าใจง่าย, ความน่าสนใจของมุมมอง และแนวคิด, กระทบความรู้สึกผู้อ่าน, การเรียบเรียง, ความถูกต้องในการใช้คำ และการสะกด, การเชื่อมโยงเรื่องราวด้วยรูปภาพ และสื่อ, ความสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ และโจทย์พิเศษหางานเพื่อทดสอบปฏิภาณไหวพริบของผู้เขียนด้วย ซึ่งทุกคนจะสามารถเห็นผลงาน และคะแนนของเด็กๆ ทุกคนที่ไต่แข่งขันอย่างละเอียด สำหรับเวทีนี้การตัดสินจะมีความโปร่งใสที่สุด และตรวจสอบได้ทุกอย่าง ซึ่งคนที่ได้รางวัลในเวที DifferSheet อาจไม่ใช่คนที่เขียนตาม pattern ไต่เก่งที่สุด หรือคนที่จดจำสิ่งที่อ่านมาแล้วมาเขียนได้ยาวที่สุด แต่คือคนที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองได้ดีที่สุด และมีแนวคิดที่ยอดเยี่ยมที่สุด

โดยกิจกรรมภายในงานวันที่ 1 มีการแข่งขันการเขียนบันทึก DifferSheet ในหัวข้อ “เพราะชีวิตนี้ช่างมีค่าฉันจึงเกิดมาเพื่อ...” และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “พลังของการเขียน สู่อความสำเร็จ” โดยคุณวิศ หาญอุตสาหะ คณะกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด

และกิจกรรมภายในวันที่ 2 คือวันประกาศผลรางวัล และ Special Workshop ในหัวข้อ “บันทึกได้ ไม่รู้จบ” โดยคุณชนิตา สุวีรานนท์ คุณแม่ของต้นหลิว จากเพจเรไรรายวัน โดยทางโครงการ DifferSheet ได้รับเกียรติจากดร.พันธศักดิ์ ศิริวิฑิตพงษ์ (ผู้ช่วย รมต. กระทรวงดิจิทัลฯ) มาเป็นประธาน และมอบรางวัลแก่นักเรียนในวันนี้

ซึ่งผู้ชนะการแข่งขันในระดับมัธยมปลายที่ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คือ น้องณัชชา จอมคำสิงห์นักเรียนชั้น ป. 5 จากโรงเรียนราชินีบน และผู้ชนะระดับมัธยมต้นที่ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คือ น้องณัฐวศา พาทอง จากโรงเรียนสัจดิ์หีบ